



ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอแจ้งชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๒๐๐.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรานันท์)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 0343, 2585

วันที่ 19 เดือน ก.ย. 2565 พ.ศ.

ถึง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร จำกัด

ตามที่ท่านได้เสนอราคาและยอมรับจะส่ง ครุภัณฑ์สำนักงาน

ให้เหมือนตัวอย่าง (ถ้ามี) ดังรายการต่อไปนี้ซึ่ง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สรพ.8

โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งแจ้งอยู่ท้ายของใบสั่งนี้ทุกประการ

ลำดับ	จำนวน	รายการ	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)
1	1	เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน ระบบอินเวอร์เตอร์ Central Air (แบบแขวนได้ฝ้า) ประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่น CFH-1V GX R32 Series5 ขนาด 30000 BTU ควบคุมการทำงาน รีโมทแบบไร้สาย รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี ราคาพร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ	47,200.00	47,200.00
			เป็นเงิน	44,112.15
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3,087.85
		(สิทธิเงินเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)	รวมเงิน	47,200.00

(ลงชื่อ) ผู้รับใบสั่งซื้อ
(นางสาว นันทนันท อัครนิชิตพันธุ์)
วันที่ 19 เดือน ก.ย. 2565 พ.ศ.

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบสั่งซื้อ
(นางสาว นันทนันท อัครนิชิตพันธุ์)
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

๑. สิ่งของตามใบสั่งนี้ ทางกรมจะยอมรับเมื่อกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว
 ๒. ผู้ขายต้องนำใบสั่งมาพร้อมกับหลักฐานการส่งของและสิ่งของให้กรรมการตรวจรับด้วย
 ๓. ผู้ขายยอมรับที่จะส่งของภายในวัน 4 ต.ค. 2565 พ.ศ. เมื่อพ้นกำหนดแล้ว ผู้ขายยอมให้ปรับรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาที่ยังไม่ได้รับมอบ นับตั้งจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาสู่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน
- ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามใบสั่งข้างต้นนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ผู้สั่งซื้อ
(นางนพพร นันทอัครนิชิตพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองบริหารสวัสดิการ บัญชีราชการแผ่นดิน
(ตำแหน่ง)
ระดับตํานานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

(ลงชื่อ) ผู้จัดการหรือเจ้าของ
(นางสาว นันทนันท อัครนิชิตพันธุ์)